



# ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์  
โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885  
[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

## สหกรณ์จังหวัดจันทบุรีจัดเทศกาลบริโภคผลไม้คุณภาพจันทบุรี 28-30 มิถุนายน 2557 นี้ ที่ห้างแม็คโครลาดพร้าว

เครือข่ายสหกรณ์ชาวสวนผลไม้ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดงานเทศกาลบริโภคผลไม้คุณภาพจันทบุรี ขนทุเรียน มังคุด ลองกอง เงาะ สละและสินค้าแปรรูปที่ขึ้นชื่อจากจังหวัดจันทบุรีมาจำหน่าย ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2557 นี้ ณ ห้างแม็คโคร สาขาลาดพร้าว เตรียมกิจกรรม โชว์ ชิม ซื้อมี สนองความต้องการผู้บริโภคอย่างจุใจในราคายุติธรรม

นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เปิดเผยว่า เครือข่ายสหกรณ์ กลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ กลุ่มแปรรูปผลไม้จากจังหวัดจันทบุรี ร่วมกันจัดมหกรรมสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์คุณภาพปลอดภัยและได้มาตรฐาน งาน “เทศกาลบริโภคผลไม้คุณภาพจันทบุรี”ตามโครงการเมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture City) เน้นกิจกรรม โชว์ ชิม ซื้อมี ผลไม้คุณภาพ ระหว่างวันที่ 28 - 30 มิถุนายน 2557 ณ ห้างแม็คโคร สาขาลาดพร้าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างสถาบันเกษตรกร กลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ และสนับสนุนให้สถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็ง โดยการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายผลไม้ตามฤดูกาล เพื่อเพิ่มโอกาสขยายช่องทางการค้า เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในการดำเนินธุรกิจรวบรวมและจำหน่าย ผลไม้อย่างเป็นระบบ เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

สำหรับผลไม้ที่นำมาให้ทานได้ชิมและเลือกซื้อประกอบด้วย มังคุด เงาะ ลองกอง สละจากเครือข่ายสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตผลไม้คุณภาพสดใหม่จากแปลงผลิตสู่ผู้บริโภค ผ่านกระบวนการผลิตที่คำนึงถึงคุณภาพความปลอดภัย โดยผู้ผลิตปลอดภัย สิ่งแวดล้อมปลอดภัย ผู้ผลิตบริโภคปลอดภัย นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์สินค้าแปรรูปที่ขึ้นชื่อจากจังหวัดจันทบุรี อาทิ พริกไทยพันธุ์ดี จากกลุ่มอาชีพสหกรณ์บ้านน้ำโจน มีทั้งพริกไทดำ ชาว ธรรมชาติ เม็ดและป่น เสื่อจันทบูรจากกลุ่มแปรรูปเสื่อจันทบูร ที่มีให้เลือกทั้งแบบเสื่อฟองน้ำ เสื่อพับ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเสื่อ สีสนสดใส ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้ น้ำมังคุดและน้ำสมุนไพรร่างต่าง ๆ จากกลุ่มผู้ผลิตพืชสมุนไพรบ้านเกาะลอย ทุเรียนทอดจากสหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์ จำกัด ทุเรียนกวน ทุเรียนเชื่อม แครกเกอร์ทุเรียนจากสหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด และแยมมังคุดจากเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี รวมทั้งอาหารพื้นเมืองขึ้นชื่อจังหวัดจันทบุรี ได้แก่ หมูชะมวง ผัดกระวาน ก๋วยเตี๋ยวผัดปูจากเครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัดจันทบุรีด้วย จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจไปเที่ยวชมงานและอุดหนุนสินค้าและผลไม้คุณภาพดีราคายุติธรรมจากสมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดจันทบุรี โดยจะมีพิธีเปิดงานในวันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน 2557 นี้ ณ ห้างแม็คโคร สาขาลาดพร้าว ในเวลา 10.00 น. โดยได้รับเกียรติจากนายกกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ร่วมกับผู้บริหารของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน)